

Hồng Ân Nơi Viễn Xứ

J.B. Trần Xuân Liao



Năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 10 Năm Thành Lập Đạo Binh Hồn Nhỏ tại Las Vegas. Tôi được dịp nói về cuộc đời của tôi đã tìm được “Một Con Đường” từ khi tham dự Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Khóa #182. Một con đường đưa tôi vào hạnh phúc, là niềm vui khi dần thân làm tông đồ phục vụ.

Năm nay kỷ niệm 10 Năm Thành Lập Cộng Đoàn Công Giáo tại Las Vegas. Tôi muốn chia sẻ cảm nghiệm Hồng Ân Chúa ban cho kiếp người tỵ nạn nơi viễn xứ. Tôi thiết tưởng ngày rời xa quê hương thoát được ách đô hộ của cộng sản, tôi phải từ già nơi sinh ra và lớn lên, từ già mái ấm gia đình và những người thân, từ già ngôi Thánh Đường hằng ngày tôi được đi tham dự thánh lễ, từ già ngôi trường thân yêu... Có lẽ ngày tôi rời xa quê hương là ngày buồn và lo lắng nhất trong cuộc đời của tôi.

Nhưng hôm nay, ngồi đây viết những dòng chữ này. Tôi cảm nghiệm được Hồng Ân bao la của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang đã an bài cách huyền diệu cho đoàn con của Mẹ tha hương nơi viễn xứ! Đặc biệt cho con cái của Mẹ sống tại thành phố Las Vegas sa hoa tráng lệ và đầy quyến rũ này... Có Đền Thánh Mẹ La Vang uy linh giữa 14 chặng đường Thánh Giá, tuy khiêm nhường nhưng đầy vẻ trang nghiêm pha lẫn hình ảnh quê hương cho đoàn con tha hương viễn xứ mỗi khi

đến Đền Thánh lòng cảm thấy như được bước những bước chân quen nơi ngôi Thánh Đường thân yêu trên quê hương Việt Nam! Hơn những thế, thiết nghĩ: Trong 10 năm qua, nếu không có Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam và Đền Thánh Mẹ trong thành phố này, con cái của Mẹ sẽ bơ vơ, không nơi nương tựa, ủi an mỗi khi gặp khó khăn trong đời sống. Có Đền Thánh Mẹ chính là chỗ dựa tinh thần để con cái Mẹ được đến bên Mẹ tỏ bày tâm sự cùng Mẹ, cũng như tìm được nguồn vui biết tựa nương bên Mẹ trong cuộc đời đầy cam go và nhiều cám dỗ này!

Đời viễn xứ, sống tha hương... Tôi và gia đình được sinh hoạt trong một cộng đồng xem nhau như một Đại Gia Đình, nơi để kiếp tha hương xứ Người chung nhau đóng góp xây dựng Cộng Đoàn, hầu thế hệ mai sau tiếp nối gìn giữ truyền thống văn hóa cùng những phong tục tốt đẹp của Tiên Nhân.

Nói đến đây, tôi không thể nào không nhắc đến những công ơn của những Vị trong thuở ban đầu, trong đó có Cụ Cựu Đại Diện Cộng Đoàn Nguyễn Ngọc đã không quản ngại hy sinh thời gian và tâm sức lo lắng tìm kiếm cơ hội để thành lập Cộng Đoàn. Tôi cũng thầm tạ ơn Thiên Chúa đã soi sáng dẫn đưa Cô Linda đến Las Vegas, và đã ban ơn sức mạnh cho Cô. Tuy là phận nữ yếu hèn, nhưng đã mạnh dạn phổ biến con đường thơ

ấu thiêng liêng của Chị Thánh Têrêsa qua Đạo Bình Hồn Nhỏ, và được sự hướng dẫn của Cô Chú Nhuệ & Nhi để từ đó qua lời nguyện cầu của các Hồn Nhỏ trong Đạo Bình Hồn Nhỏ, cộng đoàn có được tinh thần đoàn kết yêu thương nhau, làm đẹp lòng Thiên Chúa, để qua sự cầu bầu nhiệm mầu của Mẹ La Vang, Chúa đã nhậm lời ban cho Cộng Đoàn có Cha Giuse Nguyễn Đức Trọng về điều dắt hướng dẫn thành lập Cộng Đoàn Công Giáo tại Las Vegas.

Tôi cũng không quên tạ ơn Thiên Chúa đã cứu và chữa lành bệnh cho Bố Phan Văn Sỹ - Cựu Đại Diện Cộng Đoàn qua cơn hấp hối, để Bố lấy lại sức mạnh cùng với Cha Giám Đốc gây dựng Cộng Đoàn từ khởi đầu đầy gian nan thử thách! Tôi cũng thầm nguyện cầu và tạ ơn Linh Hồn Gioan Baotixita Trần Trọng Kính là Thân Phụ tôi, đã luôn nâng đỡ khích lệ tinh thần cho giới trẻ hăng say phục vụ tông đồ. Đã chỉ vẽ dạy dỗ hướng dẫn tôi can đảm dấn thân làm tông đồ phục vụ, gánh vác trách nhiệm trong Cộng Đoàn, tiếp nối công việc của Cha Ông xây dựng, bảo tồn, và cùng chung tay phát triển Cộng Đoàn. Tôi cũng cảm tạ Cha Sáng Lập CT/TTHNGĐ Phêrô Chu Quang Minh, đã Linh Hưởng đặc biệt cho cuộc đời tôi tìm được “Một Con Đường” cũng như cho tất cả quý Anh Chị Em tham gia Chương Trình biết dấn thân phục vụ tông đồ song đôi. Lời linh hướng dạy dỗ chỉ vẽ của Cha, là nền tảng tinh thần cho tất cả anh chị em chúng con hăng say làm tông đồ phục vụ Cộng Đoàn.

Với lòng biết ơn và tri ân Cộng Đoàn Công Giáo tại Las Vegas không thể nào quên công ơn Cha Giám Đốc Giuse Nguyễn Đức Trọng đã vâng theo ý Chúa không quản ngại khó khăn, đến với chúng con và cùng gây dựng nơi đây Ngôi Đền Thánh dâng lên Mẹ. Đây chính là đặc ân Thiên Chúa ban cách riêng cho Cộng Đoàn Công Giáo tại Las Vegas, cũng như cho toàn thể con cái Mẹ tha hưởng từ bốn phương trời trong mười năm qua có cơ hội họp mặt hàn huyên Tôn Vinh Mẹ cùng làm Sáng Danh Chúa nơi “Sin City” này!

Khi nói đến những thành quả tốt đẹp trong sự thành lập và xây dựng Cộng Đoàn. Không thể nào quên những hy sinh công sức của từng gia đình trong Cộng Đoàn, từng thành viên đã đem hết khả năng, tài trí và sức lực đóng góp một bàn tay, đoàn kết yêu thương nhau như anh em

trong một nhà để gìn giữ và bảo trì Cộng Đoàn mỗi ngày một phát triển tốt đẹp.

Tuy có sự cố gắng của tất cả mọi người, nhưng chúng ta không thể nào quên những Quý Vị Ân Nhân khắp nơi đã đóng góp tài chánh cho việc xây dựng Đền Thánh Mẹ. Trong đó đặc biệt chúng ta luôn ghi ơn Ông Bà Vũ Tung & Cúc - Chủ Nhân Tiệm Bánh Mì Thanh Hương là Đại Ân Nhân của Cộng Đoàn chúng ta. Riêng với Cộng Đoàn chúng ta sẽ không quên Chị Têrêsa Vũ Thanh Lan đã hy sinh cả mạng sống mình cho việc đi quyên góp tài chánh xây dựng Cộng Đoàn. Còn rất nhiều vị Ân Nhân mà rất tiếc tôi không thể nhắc hết được. Xin Chúa và Mẹ La Vang ân thưởng cho từng Quý Vị và Gia Đình.

Trong tâm tình tri ân, chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ La Vang đã ban muôn vàn Hồng Ân cho Cộng Đoàn chúng ta trong thời gian qua. Hôm nay, nhìn lại quãng đường 10 Năm thành lập Cộng Đoàn. Hẳn rằng quý vị cùng đồng ý với tôi: Chúa và Mẹ đã không bỏ rơi đoàn con Việt viễn xứ mà luôn luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống nếu chúng ta biết vững lòng cậy trông vào sự quan phòng của các Ngài.

Một lần nữa để kết thúc đôi lời tâm tình cảm tạ tình thương vô biên của Thiên Chúa. Tôi xin được mượn lời của Cha Giám Đốc: “Tất cả là Hồng Ân!”

Một Tâm Tình,

JB. Trần Xuân Ziao

ĐDĐHMV/CDCG tại Las Vegas

